

Ngày hội trải nghiệm đặc biệt Hyundai Experience day 2024 sắp quay trở lại

15:14 28/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong 2 ngày 7 - 8/12/2024, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm thương hiệu đặc biệt mang tên Hyundai Experience Day 2024 tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Vượt lên mọi giới hạn”.

Trong những năm trở lại đây, Hyundai Thành Công với thương hiệu ô tô Hyundai đã vươn lên trở thành hãng xe được ưa chuộng bậc nhất với doanh số liên tục dẫn đầu thị trường, cùng nhiều mẫu xe lọt tốp những mẫu xe bán chạy tại Việt Nam. Để tri ân những khách hàng đã ủng hộ Hyundai Thành Công Việt Nam trong thời gian qua, cũng như mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm đặc biệt cùng thương hiệu Hyundai - thương hiệu ô tô của sự hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng và tiên phong công nghệ, HTV dự kiến tổ chức chương trình Hyundai Experience Day thành sự kiện thương hiệu thường niên hứa hẹn có nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị.



Hyundai Experience day 2024 sắp quay trở lại

Sự trở lại lần thứ 2 này, với chủ đề “Vượt lên mọi giới hạn” lấy cảm hứng từ sự bứt phá với tinh thần trẻ trung, không ngừng đổi mới, Hyundai Experience Day 2024 mong muốn tiếp tục khẳng định “tuyên ngôn” của Hyundai Thành Công Việt Nam cũng như thương hiệu Hyundai về tinh thần hiện đại, đổi mới, không ngừng nỗ lực đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm cũng như sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, cùng khách hàng hòa nhịp cuộc sống, bắt kịp và dẫn đầu xu hướng sống trong thời đại mới.

Chương trình Hyundai Experience Day 2024 sẽ diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 7-8/12. Điểm nhấn trong sự kiện không chỉ có giải đấu Elantra Gymkhana Championship với cơ hội trải nghiệm mẫu Elantra N, chiếc sedan hiệu năng cao được chia sẻ nền tảng cùng mẫu xe đua Elantra N WTCR giành chiến thắng 4 lần liên tiếp giải đua World Touring Car và đang dẫn đầu bảng xếp hạng mùa giải 2024; trải nghiệm độc đáo với IONIQ 5N Driftshow. Đây là phiên bản drift chuyên biệt được xây dựng từ chiếc IONIQ 5N, mẫu xe điện hiệu năng cao mạnh mẽ nhất của Hyundai, cùng tay đua chuyên nghiệp của Hyundai Motor.

Bên cạnh tâm điểm Driftshow & Gymkhana, sự kiện còn có sự góp mặt của toàn bộ các mẫu xe mà Hyundai Thành Công Việt Nam đang phân phối bao gồm các mẫu xe du lịch, xe thương mại cùng thương hiệu hạng sang Genesis và thương hiệu thể thao Hyundai N Motorsport. Đặc biệt, trải nghiệm khinh khí cầu ngắm nhìn thành phố và một đêm nhạc đặc sắc được tổ chức dành cho giới trẻ hứa hẹn sẽ tạo nên một lễ hội bùng nổ rực rỡ sắc màu.

Vượt giới hạn trải nghiệm IONIQ 5N drift show

Tâm điểm của Hyundai Experience Day 2024 là màn driftshow trên mẫu xe điện IONIQ 5N Drift Edition. Đây là mẫu xe đặc biệt được cải tạo trên mẫu IONIQ 5N. Ra mắt vào tháng 7 năm 2023 với tư cách là mẫu xe điện đầu tiên của phân nhánh hiệu năng cao Hyundai N, IONIQ 5 N đại diện cho một phân khúc mới của các xe điện hiệu suất cao, tập trung vào người lái thông qua các công nghệ mới và khả năng chạy trên đường đua được nâng cấp, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược điện hóa của N. Nó kết hợp nền tảng xe điện toàn cầu (E-GMP) tiêu chuẩn của IONIQ 5 với các công nghệ xe thể thao của phân nhánh xe thể thao N Performance và những kiến thức chuyên môn từ 'Phòng thí nghiệm Rolling Lab' để tối đa hóa khả năng hiệu suất cao của EV.

IONIQ 5 N được trang bị cụm pin lớn 84kWh, và các mô-tơ điện đã được hiệu chỉnh. Cụ thể, mô-tơ điện phía trước cho công suất 222 mã lực, còn mô-tơ phía sau cho công suất 378 mã lực. Kết hợp lại, xe công suất 601 mã lực, nhưng có thể lên tới 641 mã lực ở chế độ Boost. Xe đã được đánh giá

trên các phương tiện truyền thông là 'đột phá', 'thay đổi cuộc chơi' và 'chuẩn mực' cho EV hiệu suất cao. IONIQ 5 N cũng đã giành được Giải thưởng Xe của năm 2023 của Top Gear và lập kỷ lục về thời gian vòng đua SUV điện nhanh nhất tại Nürburgring Nordschleife bởi 'Sport Auto' của Đức.

Tại sự kiện, người tham gia sẽ được trải nghiệm màn "taxi - ride" đặc sắc khi ngồi bên cạnh tay đua drift chuyên nghiệp của Hyundai Motor đến từ Hàn Quốc. Màn biểu diễn và trải nghiệm đặc sắc với xe điện này sẽ là điểm nhấn và trải nghiệm hiếm có với bản thân mỗi khách hàng tham dự.

Vượt giới hạn bản thân, ELANTRA GYMKHANA HYUNDAI THANH CONG CUP 2024

Elantra Gymkhana Hyundai Thanh Cong Cup 2024 sẽ tiếp tục được tổ chức và lần đầu tiên đến với khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh sau thành công tốt đẹp đến với khách hàng tại Hà Nội trong sự kiện 2023.

Tại giải đua, khách hàng sẽ được chinh phục track chạy được thiết kế dành riêng cho Elantra với yêu cầu về kỹ năng xoay sở cũng như khả năng tăng tốc sao cho hoàn thành vòng chạy nhanh nhất mà không bị chạm vào cọc tiêu, cũng như đúng đường đi được lên trước. Đồng hành cùng người tham dự sẽ là Elantra N-line, phiên bản thể thao của Elantra được trang bị động cơ 1.6 Turbo cho công suất 204 mã lực cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Những tay lái có thành tích tốt nhất sẽ được tranh tài trên chiếc Elantra N với động cơ 2.0 Turbo cho công suất tối đa 285 mã lực cùng hàng loạt các công nghệ hỗ trợ được thừa hưởng trên xe đua. Người chiến thắng sẽ nhận được phần quà giá trị từ Ban tổ chức.

Vượt giới hạn không gian, *triển lãm sản phẩm Genesis*

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Hyundai Motor dành riêng một không gian triển lãm cho các mẫu xe mang thương hiệu Genesis. Genesis là thương hiệu xe sang của Hyundai Motor, được ra mắt vào năm 2015 với sứ mệnh chinh phục phân khúc cao cấp toàn cầu. Mang triết lý "Athletic Elegance" (Tinh hoa thể thao), Genesis kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế đẳng cấp. Từng đường nét trên mỗi chiếc xe Genesis đều thể hiện triết lý này từ lưới tản nhiệt "Crest Grille" đặc trưng đến đèn pha "Quad Lamps" sắc sảo. Nội thất của Genesis được chăm chút tỉ mỉ với vật liệu cao cấp, công nghệ tiên tiến và không gian tối ưu, mang lại trải nghiệm sang trọng vượt trội.



Mẫu xe mang thương hiệu Genesis

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế, Genesis còn chinh phục người dùng bằng các tiêu chuẩn an toàn hàng đầu và hệ thống vận hành hiện đại. Tại sự kiện, Hyundai Thành Công Việt Nam đem đến một không gian trưng bày đẳng cấp với 3 mẫu xe: G90, GV80 & G80 Electrified với đầy đủ tùy chọn động cơ: động cơ đốt trong, động cơ hybrid & động cơ thuần điện, thể hiện phong cách sống hiện đại, khát vọng thành công và tinh thần tiên phong của thương hiệu.

Trải nghiệm sản phẩm Hyundai

Sản phẩm ô tô Hyundai đã trở nên quen thuộc với khách hàng Việt Nam. Khu vực trưng bày triển lãm các sản phẩm ô tô Hyundai sẽ thể hiện rõ ràng tính cách của thương hiệu: hiện đại, công nghệ, thời trang và lịch lãm.

Không gian trải nghiệm sẽ bao gồm toàn bộ các sản phẩm ô tô Hyundai mới nhất, gồm những cái tên nổi bật trong thời gian qua như Santa Fe, Tucson, Accent,... đồng thời mở ra xu hướng sống xanh với các sản phẩm sử dụng động cơ thân thiện môi trường như Hybrid và xe thuần điện EV. Đặc biệt, năm nay sẽ có sự xuất hiện của khu vực trưng bày N-Brand, phân nhánh xe thể thao của Hyundai nổi bật với slogan “Never Just Drive” với phương châm tạo nên những chiếc xe thể thao

thú vị khi sử dụng thường ngày và cả đường đua.



Không gian trải nghiệm sẽ bao gồm toàn bộ các sản phẩm ô tô của Hyundai mới nhất

Hyundai Experience Day 2024 có không gian của những mẫu xe thương mại mang thương hiệu Hyundai. Những sản phẩm xe khách, xe bus quen thuộc hàng ngày sẽ được khoác lên “bộ cánh” mới mẻ và đầy sáng tạo, đem đến sức hút độc đáo cho khách hàng. Bên cạnh đó, các gian hàng phụ tùng phụ kiện chính hãng với các thương hiệu đồng hành cao cấp như 3M, Shell, ... sẽ giúp khách hàng lựa chọn cho mình những sản phẩm bổ trợ tốt nhất cho chiếc xe của mình.

Không chỉ tham quan triển lãm, khách hàng tham dự còn được lái thử các dòng xe, trải nghiệm các tính năng đặc biệt trên khu vực đường thử chuyên như phanh tự động, qua đường gập ghềnh, trải nghiệm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Đây đều là những tính năng hiện đại cao cấp trên các mẫu xe Hyundai, tuy nhiên không phải lúc nào khách hàng cũng có điều kiện được trải nghiệm cách thức các tính năng đó được vận hành.

Vượt giới hạn tầm nhìn, ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ kinh khí cầu

Một điểm nhấn mới của chương trình năm nay là trải nghiệm đặc biệt với kinh khí cầu tại bờ sông

Sài Gòn. Khách hàng tham dự sẽ có cơ hội ngắm nhìn Thành phố Hồ Chí Minh năng động và rực rỡ từ trên khinh khí cầu với độ cao hàng chục mét. Mỗi lượt bay lên sẽ có tối đa 4 người lớn hoặc 6 trẻ em tham gia. Đây là cơ hội tốt cho các nhóm bạn hoặc gia đình có được trải nghiệm đặc sắc và kỷ niệm đẹp nhân dịp cuối tuần

Góc nhìn từ khinh khí cầu cho phép khách tham gia có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố một cách bao quát, từ những tòa nhà chọc trời đến những con đường nhỏ uốn lượn đều hiện ra sống động. Một lợi thế khác của khinh khí cầu đó là sự êm ái, mang lại cảm giác thư thái giữa không trung, tách biệt khỏi những ồn ào và náo nhiệt bên dưới. Khách hàng tham dự chương trình sẽ được trải nghiệm trong khung giờ hoạt động của chương trình vào ban ngày trong 2 ngày diễn ra sự kiện.

Vượt giới hạn cảm xúc, bùng nổ đêm nhạc hội sôi động

Không chỉ đem đến các hoạt động thể thao tốc độ hay trải nghiệm tính năng hiện đại, Hyundai Experience Day 2024 còn “chiêu đãi” đông đảo khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ thuộc thế hệ GenZ một đêm nhạc đặc biệt, mang màu sắc hiện đại cá tính cùng sự góp mặt của những cái tên được hâm mộ hàng đầu hiện nay. Khách tham dự chương trình ngoài việc được đắm mình trong những giai điệu sôi động trendy bậc nhất hiện nay, còn có cơ hội nhận được những phần quà có giá trị.

Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 7-8/12/2024 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng quan tâm có thể đăng kí tham gia chương trình tại trang thông tin của chương trình: <https://hed.hyundai.thanhcong.vn>

MH

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ngay-hoi-trai-nghiem-dac-biet-huyndai-experience-day-2024-sap-quay-tro-lai>